

สรุปการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธาน : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)	
<p>พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑. เน้นย้ำเรื่องสำคัญคือ “การตอย่าตก” โดยการปฏิบัติระยะ ๑ และ ๒ ที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันป้องกัน สกัดกั้น ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ดี รวมถึงประชาชนให้ความร่วมมือดีมาก และต้องช่วยกันเน้นย้ำสร้างการรับรู้กับประชาชนให้รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน ด้วยการสวมหน้ากาก ล้างมือ และรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ตลอดเวลา เพื่อเตรียมการเข้าสู่การผ่อนคลาย ให้เป็น New Normal และระยะต่อไปที่จะเข้าสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชน</p> <p>๒. กำชับการใช้งบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ต้องโปร่งใส และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ โดยทุกส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้ดีที่สุด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ สอดส่องดูแล หากพบว่าสิ่งใดจะก่อให้เกิดความเสียหาย ให้เรียกดูและตรวจสอบ และเชิญชวนประชาชนช่วยกันตรวจสอบ ร้องเรียน และแจ้งเบาะแสมายังศูนย์ดำรงธรรม และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป</p> <p>๓. สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการเคลื่อนย้ายเดินทางสัญจรข้ามจังหวัด เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการเปิดเมืองอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต รวมทั้งสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อก้าวสู่การดำเนินชีวิตประจำวันรูปแบบใหม่ (New Normal)</p>
<p>นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>นายกรัฐมนตรียกข้อกำหนดและคำสั่งจำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่</p> <p>๑) ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๘) ลงวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓ ยกเว้นหรือผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง</p>

ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<p>๒) ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓ มีสาระสำคัญ คือ</p> <p>(๑) การห้ามออกนอกเคหสถาน ห้ามบุคคลใดที่พระราชอำนาจจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา ๒๓:๐๐ – ๐๓:๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น</p> <p>(๒) การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา</p> <p>(๓) การผ่อนคลายเป็นให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ประกอบด้วย กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต และกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ</p> <p>(๔) การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ</p> <p>(๕) การผ่อนคลายเป็นการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด</p> <p>(๖) ในกรณีมีปัญหาว่าสถานที่หรือกิจกรรมใดเข้าข่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดหรือไม่ ให้หารือคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายเป็นการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)</p> <p>(๗) หากพบการแสดงตนโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบให้แจ้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือแจ้งต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ทำเนียบรัฐบาล</p> <p>๓) คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓ โดยให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคแนบท้ายคำสั่งโดยเคร่งครัด โดยไม่ต้องเพิ่มเติมกิจการ/กิจกรรมใด ๆ ตามข้อกำหนดฯ แต่อาจเสริมมาตรการในทางปฏิบัติได้ และให้สร้างการรับรู้ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามคำสั่งฯ แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งนี้ ในกรณีมีปัญหาว่าสถานที่หรือกิจกรรมใดเข้าข่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้หรือไม่ ให้จังหวัดแจ้งกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายเป็นการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อไป พร้อมทั้งให้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่กำหนดด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ กรณีพบการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือแสวงหาผลประโยชน์อื่นใด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทั้งทางวินัยและอาญาทุกกรณี</p>	<p>- คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง</p> <p>- ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง</p> <p>- ศปก.ทุกระดับ</p> <p>- ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง</p>

	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<p>นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>การผ่อนปรนกิจการ/กิจกรรม ในภาพรวมมีจำนวน ๑๕ กิจกรรม ซึ่งมีความเข้มข้น ขั้นตอนละเอียดมากขึ้น และระบุหน่วยงานรับผิดชอบที่มีความชัดเจนมากขึ้น โดยให้ ศปก. และ ศปม. บูรณาการการปฏิบัติงาน ซึ่งในมาตรการควบคุมหลักของกิจการ/กรรมนั้น เน้นย้ำการรักษาระยะห่างทางสังคม เพิ่มเรื่องการลงทะเบียนก่อนเข้า-ออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด (ไทยชนะ) หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ ยกเว้นคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้า-ออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด (ไทยชนะ)</p>	<p>-</p>
<p>นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง</p>	<p>๑. ให้ฝ่ายปกครอง ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้พิทักษ์ไทยชนะ ศึกษาทำความเข้าใจข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๙) และมาตรการผ่อนคลายระยะที่ ๓ โดยละเอียด และให้ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจ การใช้แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันไทยชนะ ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชน</p> <p>๒. การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนรูปแบบใหม่ (New Normal) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ขอให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอ ให้ความสำคัญ และจะได้มอบหมายผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ลงไปติดตามรับฟังสภาพปัญหาอุปสรรค</p> <p>๓. การขับเคลื่อนงาน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๙) ข้อ ๗ กำหนดให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั่วราชอาณาจักร เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุความผิดตามกฎหมายต่างๆ ได้แก่</p> <p>๑) กรณีมีผู้ประสบเหตุ ว่ามีการแสดงตนโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ หรือแอบอ้างว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการเรียกรับ ยอมจะรับ เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ หรือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้จากการใช้สถานที่ของเอกชนเพื่อการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต</p> <p>๒) เจตนาแกล้งให้ผู้อื่นมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อหรือข้อกำหนดฯ</p> <p>๓) ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตในการเรียกเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน จากการไม่ดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิด</p> <p>ขอให้นายอำเภอ กำกับดูแล เรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆ ที่ได้รับเรื่องไว้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>- ที่ทำการ ปกครองจังหวัด ระยอง - อำเภอทุก อำเภอ</p>
<p>นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น</p>	<p>๑. การดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ได้แจ้งการเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอปท. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓</p> <p>๒. แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ สศช. กำหนด</p>	<p>- สำนักงาน ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดระยอง - องค์กรปกครอง</p>

ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>ซึ่งกำหนดแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการของ อปท. ต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และมีข้อสังเกตประเด็นการบริหารจัดการน้ำ แหล่งน้ำจะต้องมีความเชื่อมโยงกับการเกษตรกรรมหรือการอุปโภคบริโภคในชุมชน</p>
<p>ผู้แทนฝ่ายเลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)</p>	<p>๑. วัตถุประสงค์การจัดทำแพลตฟอร์มไทยชนะ เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรค ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๒) เพื่อช่วยให้การสอบสวนโรคกระทำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว <p>๒. สภาพการบังคับใช้ตามกฎหมาย ตามคำสั่ง ศบค. ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓)</p> <p>๓. กลุ่มผู้ใช้งานแพลตฟอร์มไทยชนะ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ผู้ประกอบกิจการ/กิจกรรม ๒) ผู้ใช้บริการ ๓) ศปก.จังหวัด/อำเภอ ๔) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (App ผู้พิทักษ์)
<p>ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>๑. การทำงานของแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันไทยชนะ เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกประการ</p> <p>๒. แอปพลิเคชันไทยชนะ มีการเขียนไว้ในข้อตกลงระหว่างกระทรวงการคลังกับกระทรวงสาธารณสุข ไว้ใช้เฉพาะการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น App ไทยชนะบนมือถือระบบแอนดรอยด์ เวอร์ชัน ๑.๑.๐ ได้ทำการปรับลดขออนุญาตเท่าที่ใช้งานเท่านั้น</p> <p>๓. การผ่อนคลายระยะที่ ๓ ขอความร่วมมือจังหวัด ให้ติดคิวอาร์โค้ดที่ป้อนน้ำมันหรือสถานบริการ ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ ฯลฯ ที่อยู่ในสถานบริการ</p>
<p>ผู้แทนกรมควบคุมโรค</p>	<p>เพิ่มเติมประเด็นกิจการ/กิจกรรม และมาตรการหลัก/เสริม</p> <p>๑. โรงเรียนเอกชน นอกกระบบ ประเภทวิชาชีพ ศิลปะและกีฬา ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) วิชาชีพ : •ช่าง •ภาษา •สอนขับรถยนต์ •คอมพิวเตอร์ •เสริมสวย •การตลาด •การเดินเรือ •โรงแรมและการท่องเที่ยว •การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า •ธุรกิจร้านอาหาร •การประกอบอาหาร และการตกแต่งอาหาร •การออกแบบและประติมากรรม •โลจิสติกส์ •การพูดและการแสดง •การบริหาร •พิมพ์ดีด •นวดแผนไทย •การบริการ ๒) ศิลปะ รวมทั้ง ดนตรี นาฏศิลป์ การขับร้อง ๓) กีฬา ที่ได้รับการผ่อนคลายแล้ว เช่น เดิน วิ่ง จักรยาน เทนนิส แบดมินตัน กอล์ฟ ตรีกรีฑ สควอช เทเบิลเทนนิส ยิมนาสติก ฟันดาบ ปีนผา ชีมน้ำ ยิงปืน ยิงธนู เปตอง มวย วูซู และกีฬาทางน้ำ

ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
<p>๒. การจัดแสดงสินค้า ในขนาดพื้นที่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร มาตรการที่ต้องมีหลักๆ ได้แก่</p> <p>๑) จัดระบบคิวตามรอบงาน การลงทะเบียนออนไลน์ ลดความแออัด</p> <p>๒) การจัดการขนส่งสาธารณะ การจัดรถรับ-ส่ง ตามจุดต่างๆ</p> <p>๓) จัดมาตรการคัดกรองไข้</p> <p>๓. คลินิกเวชกรรม เสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะ ผิวน้ำ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ประเด็นการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพราะฉะนั้นจึงทำได้ในส่วนที่อยู่เหนือบริเวณหน้ากาก</p> <p>๔. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย ต้องลงทะเบียนทั้งของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และไทยชนะ</p> <p>๕. สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส เปิดทั้งฟรีเวท คาร์ดิโอ และคลาส โดยคลาสกำหนดให้ไม่เกิน ๕ คน และคาร์ดิโอ ให้เว้นระยะอย่างน้อย ๒ เมตร</p> <p>๖. สถานที่ฝึกซ้อมมวย โรงยิมหรือ ค่ายมวย มี ๓ ระดับ ไม่เกิน ๕ คน ๕- ๑๐ คน และ ๑๐ คนขึ้นไป</p> <p>๗. สนามกีฬา ให้ฝึกซ้อมได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล ต้องไม่เป็นการแข่งขันและมีจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมที่อยู่ในบริเวณสนามกีฬา (ไม่นับรวมผู้เล่น) อีกไม่เกิน ๑๐ คน</p> <p>๘. โบว์ลิ่ง ก่อนการโยนให้มีที่เช็ดทำความสะอาดและเล่นเลนส์วันเลนส์</p> <p>๙. ลีลาศ กำหนดพื้นที่ ๕ ตร.ม. ต่อ คน</p> <p>๑๐. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรม ทางน้ำในบึง ไม่รวมชายทะเล</p> <p>๑๑. โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ โดยหลักการให้เว้นระยะห่าง ๑ เมตร</p>		
งบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ		
<p>พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>	<p><u>กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ</u></p> <p>๑. แผนงาน/โครงการต้องตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่</p> <p>๒. มิใช่โครงการของกระทรวงใด ทุกหน่วยสามารถของงบประมาณได้</p> <p>๓. ใช้กลไก กบจ. ในการพิจารณาเป็นหลัก</p> <p>๓. ขั้นตอนต้องโปร่งใส เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p>- ทุกหน่วยงาน</p>
<p>นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p><u>กรอบการปฏิบัติ</u></p> <p>๑. แผนงาน/โครงการ ทุกส่วนราชการสามารถขอได้ และต้องตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่</p> <p>๒. ใช้กลไก กบจ. ในการพิจารณา</p> <p>๓. การประชุมระดับอำเภอ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และการรับรู้ว่ารัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างไร</p> <p>๔. ควรจะมีการประชุม กบจ.อย่างน้อย ๒ ครั้ง</p> <p>กรอบเวลาตามเงื่อนไข (ปรับใหม่)</p>	<p>- ทุกหน่วยงาน</p>

	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<ul style="list-style-type: none"> - วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ จัดส่งสรุปบัญชีข้อเสนอโครงการ Project Brief ต่อ กบจ. - วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ควรจะมีการประชุม กบจ. ครั้งที่ ๑ เป็นอย่างช้า - วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประมวลบัญชีโครงการส่ง สศช. และกระทรวงมหาดไทย 	
<p>นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑. จากการประสาน สศช. มีการปรับกรอบระยะเวลาการเสนอแผนงาน/โครงการของพื้นที่ โดยเสนอแบบสรุปโครงการ Project Brief ต่อที่ประชุม กบจ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีส่วนกลาง เช่น กรมต่างๆ มีหนังสือแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ให้เสนอโครงการโดยตรงแล้ว จังหวัดจะต้องประสานเจ้าของโครงการให้ชัดเจนว่าจะเสนอไปที่ส่วนกลางโดยตรงหรือจะเสนอผ่านจังหวัด - กรณี อบต. ซึ่งการปรับแผนของ อบต. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ ก่อน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ อบต. ได้เสนอแผนงาน/โครงการ จึงขอให้จังหวัดรับโครงการเข้าสู่การพิจารณา โดยให้มีหมายเหตุว่าโครงการอยู่ระหว่างการนำเสนอต่อสภาฯ หากผ่านแล้วให้แจ้งจังหวัด หากแผนงาน/โครงการใดยังไม่ผ่านให้นำออก <p>๒. การประชุม กบจ. ครั้งที่ ๑ เป็นการพิจารณา Project Brief ว่าตอบสนองต่อแผนงานพื้นที่ๆ หรือไม่</p> <p>๓. การส่งโครงการครั้งที่ ๑ ให้จังหวัดส่งรายละเอียดบัญชีแผนงาน/โครงการภาพรวมทั้งหมดไปที่ สศช. และให้หน่วยงานส่งบัญชีแผนงาน/โครงการให้กระทรวง/กรมต้นสังกัดด้วยเพื่อทราบ</p> <p>๔. สศช. ได้รับบัญชีโครงการแล้วจะพิจารณากลับกรองว่าตรงตามภารกิจหรือไม่ โดยจะเปิดรับโครงการถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นวันสุดท้าย และจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้จังหวัดทราบ เพื่อจัดทำรายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด</p> <p>๕. หลังจากหน่วยงานจัดทำรายละเอียดโครงการแล้วให้ส่งจังหวัดอีกครั้งเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของประชุม กบจ. ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณารายละเอียด/ความพร้อม</p> <p>๖. หลังจากนั้นจึงให้หน่วยงานส่งโครงการให้กระทรวง/กรมต้นสังกัดเพื่อรวบรวมเสนอรัฐมนตรีต้นสังกัดลงนามเสนอ สศช.ต่อไป</p>	<p>- ทุกหน่วยงาน</p>